

# Chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn



Hiện nay, các đơn vị, địa phương đang khẩn trương tu bổ, sửa chữa máy móc, thiết bị công trình, bảo đảm vận hành an toàn để phục vụ sản xuất và phòng, chống lụt, bão.

Những năm gần đây, thời tiết, khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Với tinh thần không chủ quan, lơ là nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, các cấp, các ngành, các địa

phương luôn sẵn sàng, chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Theo đánh giá của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, năm 2017, tình hình mưa, lũ trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng. Năm 2017

Bình, năm 2017 đã xuất hiện trận lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2 và bão số 10 song hoàn lưu bão và các đợt mưa, lũ đã gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt là đợt mưa, lũ từ ngày 2/10/2017 đến ngày 14/10/2017 kết hợp với hồ Hòa Bình xả lũ cùng với hoàn lưu bão gây ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong đó, Thái Bình chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 và bão số 10. Các cơn bão, áp thấp nhiệt đới tự không ảnh hưởng trực tiếp đến Thái Bình nhưng gây ra nhiều đợt mưa lớn, nước dâng cao. Tại Thái

đánh bắt thủy hải sản. Để ứng phó với bão số 2 và bão số 10, toàn tỉnh đã di dời 1.567 lao động trên các chòi ngoạo và 1.904 lao động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản vào trong đề chính an toàn. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã xử lý khẩn trương các sự cố để điều theo phương châm "4 tại chỗ" được một số đoạn như: đề biển số 6 đoạn qua địa phận xã Nam Cường (Tiền Hải), đề cửa sông tá Hồng Hà đoạn qua địa phận xã Nam Hồng (Tiền Hải), đề cửa sông tá Trà Lý đoạn qua địa phận xã Thái Thọ (Thái Thụy), đề tá Hồng Hà 1 đoạn qua địa phận thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà)... Ông Nguyễn Bảo Khương, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết: Công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt từ việc xây dựng phương án, kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, đồng đốc tu bổ, sửa chữa công trình đê điều, thủy lợi; công tác tiến phương, hậu phương, cứu hộ, cứu nạn được thực hiện khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phát huy những kết quả đạt được, để chủ động

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương tích cực, chủ động để phòng những đợt lũ lớn, những cơn bão mạnh đổ bộ vào đất liền và phải có phương án ứng phó với trường hợp bất lợi, nhất là khi lũ, bão trùng hợp xảy ra. Quán triệt sâu sắc đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân nắm vững phương châm "4 tại chỗ" để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành chỉ đạo các đơn vị cơ sở, ngành mình quản lý tổ chức kiểm tra cụ thể từng nơi, từng gia đình về nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, bệnh xá... để có kế hoạch tu sửa, chỉnh đốn hoàn thành trước ngày 30/6/2018. Nếu nhà, kho nào hư hỏng nặng, không thể chống đỡ được với bão, lũ xoáy thì không chứa vật tư, không cho người ở để tránh thương vong cho người và hư hỏng về tài sản khi bão đổ bộ. Đối với những người làm nghề ở ven sông, ven biển thuộc các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương phải có biện pháp bảo vệ người và tài sản... **PHẠM HƯNG**

## ▶ Hạn chế việc cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước



(chinhphu.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016 - 2018. Cụ thể, Thủ tướng đã sửa đổi quy định về bảo lãnh chính phủ. Theo đó, thay vì tạm dừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước thì Quyết định số 433/QĐ-TTg sửa đổi theo hướng: hạn chế việc cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư để bảo đảm các chỉ tiêu an toàn nợ trong giới hạn đã được Quốc hội phê duyệt. Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát danh mục dự án cấp bảo lãnh chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2018 trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt theo quy định của Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 4/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.

Vụ xuân năm 2018, Quỳnh Phụ gieo cấy 11.600ha lúa. Hiện nay, lúa đã bước vào giai đoạn cuối để nhánh đến đứng cái làm đòng. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của thời tiết đã tạo thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn. Những ngày này, nông dân các xã trên địa bàn huyện tích cực thăm đồng, chủ động phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh hại lúa. Trên cánh đồng các xã Đông Hải, An Dục, An Vũ, An Ninh, An Ấp, Quỳnh Hội..., bà con đang tích cực kiểm tra đồng ruộng, thực hiện các biện pháp bảo vệ lúa xuân trong giai đoạn mẫn cảm với các loại dịch hại. Ông Chu Công Phương, Giám đốc HTX DVNN xã An Ninh cho biết: Ngay sau khi phát hiện bệnh đạo ôn xuất hiện trên lúa xuân, HTX đã chỉ đạo khoanh vùng, tổ chức phun thuốc phòng, trừ kịp thời. Song do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp, xen kẽ có mưa nhỏ, trời âm u đã tạo thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục gia tăng, gây hại cho lúa xuân đang trong giai đoạn mẫn cảm, đặc biệt trên các giống nhiễm. Trong các ngày 28/3, 6/4 và 11/4, HTX đã có thông báo chỉ đạo và hướng dẫn thành viên phòng, trừ bệnh đạo ôn. Chúng tôi khuyến

## QUỲNH PHỤ

# Tập trung phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân

cáo bà con tích cực kiểm tra đồng ruộng, quan tâm tới tất cả các giống lúa, kể cả những diện tích đã phun trừ, nếu phát hiện có và còn vết bệnh đạo ôn phải sử dụng thuốc đặc hiệu phòng, trừ ngay. Đồng thời, yêu cầu đội thủy nông bảo đảm đủ nước trên diện tích bớm điện phục vụ cho phòng, trừ sâu bệnh và sinh trưởng của lúa. Là một trong những địa phương xuất hiện ổ lùn lụi do bệnh đạo ôn, những ngày qua, công tác chỉ đạo phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân được xã An Hiệp quyết liệt thực hiện. Ông Nguyễn Thành Tín, Chủ tịch UBND xã cho biết: Vụ xuân năm nay, An Hiệp gieo cấy 245ha lúa. Đến thời điểm này, nhìn chung lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Trước những diễn biến phức tạp của sâu bệnh, UBND xã đã phân công cán bộ các ban, ngành, đoàn thể xuống các thôn đôn đốc, hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo phun trừ kịp thời. HTX viết bài tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu



Nông dân xã An Ninh (Quỳnh Phụ) phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn cho lúa xuân.

để phục vụ nông dân. Do ảnh hưởng của thời tiết nên một số diện tích hiệu quả phòng, trừ chưa cao. Toàn xã có khoảng 2,1 mẫu, tập trung ở các thôn Nam Cầu 1, Nam Cầu 2, Nam Cầu 3 bị nhiễm bệnh đạo ôn nặng, lúa có biểu hiện lùn lụi. UBND xã yêu cầu trưởng thôn phối hợp với cán bộ ngành xuống nhắc nhở tới từng gia đình, khuyến cáo người dân sử dụng luân phiên các loại thuốc, tránh sử dụng 3 lần liên với cùng 1 loại, tăng lượng nước thuốc đã pha lên 20 - 25 lít/sào, vờ sạch và tiêu hủy những lá bị bệnh trước khi phun để bảo đảm hiệu quả. Đến nay, cơ bản bệnh đạo ôn đã được khống chế. Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, trên đồng ruộng một số đối tượng sâu bệnh đang phát sinh, gây hại lúa xuân, điển hình như bệnh đạo ôn gây hại như Quỳnh Hải, An Hiệp, An Đông, An Khê, Đông Hải, Quỳnh Trang, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Khê... Nếu không tổ chức phòng, trừ tốt, bệnh đạo ôn sẽ tiếp

tục gây hại nặng trên lá từ nay đến cuối tháng 4. Trước tình hình đó, Trạm đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản và đơn đốc chỉ đạo kịp thời; đồng thời, thành lập tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với các xã, cán bộ nông nghiệp, HTX DVNN thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, điều tra cụ thể các khu đồng bị hại nặng, trên cơ sở đó hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ. UBND huyện phân công các bộ tăng cường đi cơ sở, chỉ đạo phòng, trừ sâu

bệnh bảo vệ lúa xuân từ 11/4 - 30/5. Chủ động phun thuốc phòng, trừ, chăm sóc đúng kỹ thuật là những giải pháp tích cực mà cán bộ, nông dân Quỳnh Phụ đang thực hiện. Mong rằng, với sự cần cù của người dân và sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, vụ xuân ở Quỳnh Phụ sẽ đạt kết quả cao. **LƯU NGÀN**

- Khi lúa nhiễm bệnh đạo ôn, tuyệt đối không được bón đạm, phân qua lá và phun các loại thuốc kích thích sinh trưởng;
- Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu như: Ensino 365SC, Filia 525SC, Kasai S-92SC, Katana 20SC, Bump 650WP... để phun với nồng độ theo hướng dẫn trên bao bì; không sử dụng 3 lần phun liên cùng 1 loại thuốc;
- Phun ướt đều các tầng lá, sau 3 - 5 ngày kiểm tra lại, nếu còn vết bệnh phải phun nhắc lại.

# Đổi thay trên quê hương Nam Hồng

Năm 2017, Nam Hồng là xã duy nhất của huyện Tiền Hải hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Có được thành quả ấy là nhờ sự linh hoạt, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tinh thần đồng thuận cao của người dân. Ông Phạm Văn Đát, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định xây dựng NTM là tiến đề quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, ngay từ đầu, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra nhiều giải pháp để thực hiện 19 tiêu chí theo từng giai đoạn, từ đó vận dụng, phát huy thế mạnh của địa phương và huy động sức mạnh từ nhân dân. Một

trong những nhiệm vụ được ưu tiên thực hiện đó là tập trung đầu tư hạ tầng điện, đường, trường, trạm, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, giao lưu kinh tế. Đến nay, 100% tuyến đường trục xã, trục thôn, đường làng, ngõ xóm được cứng hóa; các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng kiên cố, khang trang. Toàn xã đã hoàn thành các công trình xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu với tổng kinh phí hơn 40,6 tỷ đồng. Một trong những yếu tố góp phần vào thành công trong xây dựng NTM ở Nam Hồng là việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch. Tiêu biểu là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã triển khai nhiều hoạt động góp

phần làm thay đổi nhận thức, hành vi của hội viên, phụ nữ trong việc sử dụng nước sạch, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Bà Vũ Thị Sẻ, Chủ tịch Hội cho biết: Cùng với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, Hội còn triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án, cuộc vận động tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM. Nhờ đó, 100% gia đình cán bộ phụ nữ đã sử dụng nước sạch; 1.517/1.569 gia đình hội viên phụ nữ sử dụng nước sạch (đạt 96,7%). Đối với những gia đình hội viên là hộ nghèo, Hội đã đăng ký danh sách để nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho vay vốn để xây dựng các công trình phục vụ cho việc sử dụng nước sạch. Từ đó góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng

nước sạch toàn xã đến nay đạt 83,5%. Trong quá trình xây dựng NTM, ngoài việc huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu dân sinh, Nam Hồng luôn xác định công tác phát triển sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương đã hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư máy móc, vật tư nông nghiệp cho người dân. Những năm qua, sản xuất nông nghiệp của Nam Hồng có bước phát triển khá toàn diện. Diện tích đất nông nghiệp toàn xã hơn 579ha, hình thành 3 vùng sản xuất rõ rệt gồm: vùng chuyên màu hơn 20ha; vùng đất hai lúa kết hợp trồng cây vụ đông hơn 40ha; còn lại là vùng đất hai lúa. Việc thực hiện cơ cấu sản xuất theo công thức luân canh ở các

vùng này đều được sử dụng hết diện tích, sản lượng thu được đều có thị trường tiêu thụ mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Bên cạnh đó, chăn nuôi cũng dần trở thành ngành sản xuất chính và chuyển dịch theo hướng hàng hóa. Cùng với việc giữ vững và phát triển ổn định lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, địa phương cũng triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở nghề luôn có bước phát triển mạnh mẽ với nhiều loại hình, tạo ra sản phẩm hàng hóa đa dạng, cho hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn xã. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất của Nam Hồng đạt 514 tỷ đồng (tăng 110,1% so với năm 2016). Cơ cấu kinh tế tiếp tục

chuyển dịch tích cực: nông, lâm, thủy sản chiếm 41%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 47,3%; thương mại, dịch vụ chiếm 11,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,91 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%. Ông Phạm Văn Đát cho biết thêm: Thời gian tới, địa phương tiếp tục đề ra các giải pháp giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM, trong đó chú trọng công tác tổ chức sản xuất,

ưu tiên xây dựng những mô hình sản xuất, kinh doanh mang tính bền vững và cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. **THANH HUYỀN**



Trường Mầm non Nam Hồng.